

# ดูดวงออนไลน์

(23 ธันวาคม 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

## ห้ามแล้วไม่เชื่อ เพราะฝันดวงชะตาไม่ได้ หรือ หนีกรรมไม่พ้น

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักดาหนี้เป็นคิวของคุณแก้ว ผู้ที่ผมเคยพยากรณ์ดวงชะตาไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2558 หรือ ปีที่แล้ว ขอให้ช่วยตรวจดวงชะตาให้อีกครั้ง เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. สุราษฎร์ธานี เพศหญิง อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำถามแรก ได้ไปลงทุนกับเพื่อนที่เยอรมันทำร้านอาหารไทยขนาดเล็กเมื่อปลายปีพ.ศ. 2558 ก็ดูว่าจะไปได้สวย แต่จากหลายๆอย่างคิดว่ามีปัญหาจากเพื่อนร่วมหุ้นที่เอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวมากกว่าจะมาแบ่งปัน ทั้งๆที่ร้านมีกำไรแล้วในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้ก็บอกขายร้านแล้ว เพราะไม่อยากจะปวดหัวกับเพื่อนอีก อยากทราบว่า เมื่อไหร่ถึงจะขายร้าน หรือ หุ้นที่ลงไปได้คืนคะ

ก่อนหน้าที่คุณแก้วจะร่วมลงทุนเปิดร้านอาหารกับเพื่อน ได้เขียนมาถามผม ซึ่งผมได้ตอบคุณแก้วไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงขอนำคำถาม และ คำตอบของผมมาลงไว้ในที่นี้อีกครั้ง

<http://www.naewna.com/columnonline/20224>

“คำถามแรก ถ้าจะไปลงทุนทำร้านอาหารขนาดเล็กกับเพื่อนหญิงในต่างแดนฝั่งยุโรป จะพอได้มั๊ยคะ ถ้าเป็นไปได้ ช่วงไหนดีคะ จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปด้วยมั๊ยคะ หรือไปๆมาๆ

แต่การลงทุนหุ้นส่วนกับใครก็ตาม ในดวงชะตาบอกว่า มักจะไม่ค่อยให้ผลดีนัก อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงชะตาของคุณในปีนี้นับตั้งแต่เดือนเกิดเป็นต้นมา ไม่ได้เอาเสียเลยหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนอาจจะสร้างความผิดหวัง หรือไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังได้

จึงไม่แนะนำให้ลงทุนในปีนี้นะครับ”

ในที่สุด ก็เป็นไปตามที่ผมได้พยากรณ์ห้ามไว้ นี่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณแก้วไม่สามารถฝันดวงชะตา หรือ เป็นเพราะหนีวิบากกรรมไม่พ้น แล้วแต่จะคิด

ถามว่าเมื่อไหร่จะขายร้านได้ หรือหุ้นที่ลงไปจะได้คืน ก็ขอตอบว่า

คิดว่าจะยังไม่มีโอกาสได้เงินคืนนะครับ อย่างน้อยก็อีกสองปีข้างหน้าครับ

แต่ที่ต้องเตือนก็คือ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป คุณอาจจะมีเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วย อาจจะถูกลูกน้องบริวารหักหลัง อาจเกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิด เป็นหนี้เป็นสิน

นอกจากนี้ก็ยังต้องระมัดระวังบุคคลเพศชายในครอบครัวที่อาจจะเจ็บป่วย หรืออาจจะมีอุบัติเหตุ

ทางแก้ที่พอจะทำได้ก็คือ หมั่นทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และ แบ่งส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และอย่าให้เงินใครขี้มเค็ดขาด ห้ามค้าประกัน หรือเล่นแชร์ และ ห้ามลงทุน หุ้นส่วนอีกเค็ดขาด

และอย่าไปเชื่อใครเค็ดขาดว่า สามารถจ่ายเงินเพื่อแก้กรรมเป็นอันขาดนะครับ

คำถามที่สอง เพื่อนที่หุ้นทำร้านนี้ก็คบกันมานานพอสมควร เขาเกิดวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2507 เวลา 02.40 น. พิษณุโลก ก็ไม่ยากพูดอะไรให้เสียมิตรภาพ แต่พอทักท้วงเรื่องร้านก็จะทะเลาะกันทุกทีเลยได้แต่เงียบ เอออไป เพราะจริงๆก็ไม่ได้เห็นกับตา ถึงแม้ว่าเค้าทำไม่ถูกในทางธุรกิจ เป็นไปได้มีัยะที่จะคบกันต่อไปแบบไม่ให้เสียน้ำใจกัน

ผมตอบคำถามของคุณ แบบไม่ต้องดูดวงของหุ้นส่วนของคุณเลขก็ได้ครับว่า เลิกคบเถอะ

ทำไมจะต้องไปถนอมน้ำใจของคนทีโกงคุณละครับ ในเมื่อเขาเองก็ยังไม่แยแสต่อความรู้สึกของคุณเลย เอาเปรียบคุณได้หน้าตาเฉยแบบนี้

หากจะตอบแบบภาษาวัยรุ่นก็คือ ยังไม่เจ็ดอีกหรือ

แต่หากตอบในทางโหราศาสตร์ เพื่อนคนนี้ของคุณเป็นคนทีค่อนข้างคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย และในเรื่องจริยธรรม คุณธรรมของเขาก็อาจจะบกพร่อง เพื่อนฝูงไม่ค่อยมี และ ข้อสำคัญก็คือ ฐานะการเงินของเขาค่อนข้างจะจวบวาบ ขึ้นๆลงๆ เอาแน่เอาอนไม่ค่อยได้

คุณก็ลองพิจารณาเอาเองก็แล้วกัน เพราะเงินก็ของคุณ ชีวิตก็ของคุณครับ ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณแก้ว ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ทีสามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนทีจะเดือนพร้อมกับเรื่องทีต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวของผู้ถามคำถามเข้ามาเพียง 1 คิวเท่านั้น หากถามเข้ามาตอนนี้ก็จะไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณไบเฟิร์น ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ  
ครับ)

